

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN NINH KIỀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3581/UBND-XDĐT
V/v trả lời các nội dung phản
ánh của ông Nguyễn Đình Bảo
qua Cổng thông tin điện tử thành
phố Cần Thơ

Ninh Kiều, ngày 09 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ

Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều nhận được Thư điện tử ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố Cần Thơ về việc phối hợp trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Đình Bảo trên cổng TTĐT thành phố,

Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều xin có ý kiến trả lời như sau:

Nội dung phản ánh: *Vấn đề thứ 1 : Khu vực nơi tôi sinh sống trước đây đã giải tỏa 2 lần được 11m, nay khu vực bờ kè sông gần như hoàn thành nhưng không hiểu vì sao những hộ dân trong khu vực đó không được sửa chữa hoặc xây dựng mới. Vậy khu vực này còn tiếp tục giải tỏa mặt bằng hay không? Nếu có giải tỏa tiếp sẽ là bao nhiêu mét và dự kiến là khi nào thực hiện?*

Vấn đề thứ 2 : Tại sao cơ quan chức năng địa bàn không thông báo chính thức cho dân được rõ, khu vực còn tiếp tục giải tỏa mặt bằng hay không?

Lý do đặt vấn đề : Nhà cửa khu vực bờ kè xuống cấp nghiêm trọng và rất nguy hiểm.

Trả lời:

Theo Công văn số 86/SXD-KTQH ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ trong đó đề nghị UBND quận Ninh Kiều nghiên cứu, thực hiện dự án Đường cặp bờ kè rạch Khai Luông, khu vực 1, phường An Hội, quận Ninh Kiều với quy mô là đường đô thị kết hợp dân sinh có lộ giới là 7m-11m ngày 15 tháng 4 năm 2014, UBND quận Ninh Kiều đã thống nhất thực hiện đầu tư, xây dựng tuyến đường cặp bờ kè rạch Khai Luông, khu vực 1, phường An Hội với lộ giới là 11m (5m-4m-2m).

Các hộ dân (gồm 28 hộ) bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện đầu tư, xây dựng tuyến đường cặp bờ kè rạch Khai Luông với lộ giới là 11m đã được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Hiện, phần đất bãi bồi (đất công) có 48 hộ dân đang sinh sống. Do đó, ngày 25 tháng 11 năm 2015, UBND quận Ninh Kiều có Công văn số

3732/UBND-XDĐT về việc báo cáo UBND thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ dân tại đây.

Ngày 26 tháng 02 năm 2016, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 645/UBND-KT giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố kiểm tra, đề xuất phương án khai thác đối với phần diện tích đất phía sau đường kè rạch Khai Luông thuộc Nhà nước quản lý (đoạn từ cầu Ninh Kiều đến Nhà hàng Đoàn 30). Đồng thời, UBND quận cũng chỉ đạo UBND phường An Hội công bố nội dung trên đến người dân tại khu vực, để biết và thực hiện theo quy định (sau khi có văn bản chấp thuận của UBND thành phố).

Đối với các trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp (loại đất có chức năng là đất ở đô thị) thì việc xin phép sửa chữa hoặc xây dựng mới được xem xét, cấp giấy phép theo quy định pháp luật.

Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều xin phúc đáp các nội dung trên đến Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ để biết và tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. UBND quận (A);
- Phòng QLĐT quận;
- UBND phường An Hội;
- Tổ nghiên cứu;
- Lưu: VT.ahn.05

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Tiến Dũng